

Cảnh giác với lừa đảo sau Bão nhiệt đới Helene ở North Carolina

Release Date: Tháng 10 4, 2024

ATLANTA - Người dân North Carolina cần biết rằng những kẻ lừa đảo và tội phạm có thể tìm cách lợi dụng tình huống này để cung cấp thông tin cá nhân thông qua hành vi gian lận hoặc trợ cấp danh tính sau Bão nhiệt đới Helene. Trong một số trường hợp, những kẻ trợ cấp tìm cách nộp tiền ứng ký quỹ cho trợ cấp FEMA bằng cách sử dụng tên, địa chỉ và số An sinh Xã hội mà chúng ta đã ánh xạ cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Nếu thanh tra của FEMA nhận nhà quý vị và quý vị chưa nộp tiền ứng ký quỹ cho trợ cấp FEMA thì thông tin của quý vị có thể đã được sử dụng để tạo tiền ứng ký quỹ cho trợ cấp FEMA mà quý vị không biết. Nếu điều này xảy ra, vui lòng thông báo cho thanh tra rằng quý vị chưa nộp tiền ứng ký quỹ cho trợ cấp FEMA và có thể gửi yêu cầu dùng họ tên ứng ký quỹ theo yêu cầu của họ.

Nếu quý vị không nộp tiền ứng ký quỹ cho những người khác thay vì FEMA, vui lòng gửi tin nhắn Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Những dây trợ giúp sẽ gửi yêu cầu dùng họ tên ứng ký quỹ theo yêu cầu của họ.

Nếu quý vị muốn nộp tiền ứng ký quỹ cho trợ cấp FEMA sau khi dùng họ tên ứng ký quỹ để tạo bằng tên của quý vị mà quý vị không hề biết, những dây trợ giúp sẽ hỗ trợ quý vị tạo một tiền ứng ký quỹ mới.

Lừa đảo

Nhóm Hỗ trợ Người sống sót sau Thảm họa (Disaster Survivor Assistance hay DSA), thanh tra nhà và những cán bộ khác của FEMA sẽ làm việc ở các khu vực chịu ảnh hưởng của Bão nhiệt đới Helene. Họ mang phù hiệu nhận dạng chính thức có nhãn. Các đội di tản của FEMA không bao giờ tính phí hỗ trợ sau thảm họa, phí kiểm tra hoặc trợ giúp tiền ứng ký quỹ cho người nộp tiền. Các dịch vụ của họ là miễn phí.



FEMA

Page 1 of 2

??ng tin b?t k? ai h?a h?n v? kho?n tr? c?p sau th?m h?a mà ph?i ?óng phí.

??ng cung c?p thông tin ngân hàng cho ng??i t? x?ng là thanh tra nhà ? c?a FEMA. Thanh tra c?a FEMA không bao gi? ???c phép thu th?p thông tin tài chính cá nhân c?a quý v?.

N?u quý v? tin r?ng mình là n?n nhân c?a m?t trò l?a ??o thì hãy báo cáo ngay cho c?nh sát hay v?n phòng c?nh sát tr??ng ??a ph??ng ho?c liên h? v?i V?n phòng T?ng ch??ng lý North Carolina theo s? 877-566-7226 hay truy c?p ncdoj.gov/protecting-consumers/.

N?u quý v? bi?t v? hành vi gian l?n, lãng phí ho?c l?m d?ng thì quý v? có th? báo cáo nh?ng vi?c này – 24 gi? m?t ngày, b?y ngày m?t tu?n – t?i ???ng dây nóng v? Gian l?n Th?m h?a c?a FEMA theo s? 866-720-5721. Quý v? c?ng có th? g?i email ??n StopFEMAFraud@fema.dhs.gov ?? báo cáo m?t v? vi?c.

?? bi?t thông tin m?i nh?t v? quá trình ph?c h?i sau Bão nhi?t ??i Helene c?a North Carolina, vui lòng truy c?p fema.gov/disaster/4827. Theo dõi FEMA trên m?ng xã h?i X t?i x.com/femaregion4 ho?c trên Facebook t?i facebook.com/fema.



FEMA

Page 2 of 2